

Số: 327/BC-UBND

Đồng Phú, ngày 16 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc trả lời các nội dung thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện

Căn cứ Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND huyện tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 11-HĐND huyện.

Trên cơ sở nội dung tham mưu của các cơ quan đơn vị, UBND huyện báo cáo về việc trả lời các nội dung thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 11-HĐND huyện, nội dung cụ thể như sau:

1. Tại Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 05/7/2024, về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024: UBND huyện đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 đạt 36,8% KHV và đạt 45,3% vốn thực nhận, thấp hơn 8,6 điểm % so với cùng kỳ năm 2023, xếp vị trí thứ 3 trong giải ngân của tỉnh; bên cạnh đó UBND huyện cũng đã xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Một trong những nguyên nhân chủ quan đó là: *“Công tác chuẩn bị đầu tư chưa tốt, các dự án khởi công mới năm 2024 hầu hết các chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư chậm, chất lượng hồ sơ chưa cao dẫn đến quá trình thẩm định hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư”*.

Vậy, trách nhiệm của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn về việc này như thế nào? Tại sao lại để xảy ra tình trạng hầu hết các dự án khởi công mới năm 2024 chậm do khâu lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư chậm?

Trả lời:

- Tổng số công trình khởi công mới năm 2024 là: 54 công trình, đến nay:

+ Đã khởi công 31 công trình, trong đó: Ban QLCSA huyện 15/18 công trình; Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1/2 công trình; Phòng Dân tộc 0/7 công trình; UBND xã Tân Phước 4/4 công trình; UBND xã Tân Lập 0/4 công trình; đường BTXM theo cơ chế đặc thù 11/19 công trình.

+ Còn lại 23 công trình chưa khởi công, trong đó: Ban QLCSA huyện 3 công trình; Phòng Kinh tế và HT 1 công trình; Phòng Dân tộc 7 công trình; UBND xã Tân Lập 4 công trình; đường BTXM theo cơ chế đặc thù 8 công trình.

- Nguyên nhân chậm khởi công mới:

+ Danh mục các dự án, công trình khởi công mới năm 2024 được HĐND huyện thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023, sau đó UBND huyện giao các chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu thi công và tổ chức thi công công trình (thời gian thực hiện: Thường trong quý I hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công; đầu quý II tổ chức khởi công).



+ Một số công trình phải tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, đặt biệt là đơn vị sử dụng tổ chức hợp và góp ý về phương án thiết kế, trong đó chú trọng về quy mô, công năng sử dụng cho phù hợp, đồng thời phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức phản biện trước khi trình thẩm định, phê duyệt.

+ Đối với các công trình xây dựng, công tác thẩm định hồ sơ thiết kế PCCC kéo dài, theo quy định phải nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an chấp thuận tiếp nhận hồ sơ rồi mới chuyển vào Công an tỉnh thẩm định PCCC, cho nên kéo dài thời gian thẩm định khoảng 75 ngày.

+ Đối với các công trình đấu thầu tư vấn thiết kế, giám sát, theo quy định phải đấu thầu 2 bước (01 giai đoạn 2 túi hồ sơ), thời gian lựa chọn nhà thầu theo quy định để hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu là 30-35 ngày.

+ Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, một số công trình sau khi mở thầu, chấm thầu, không có nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu theo quy định, do đó phải tổ chức các bước như: gia hạn thời gian lựa chọn nhà thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu lại (trường hợp hồ sơ dự thầu không đảm bảo).

+ Một số công trình đang tổ chức xác định lại ranh, mốc ngoài thực địa theo ý kiến của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Các dự án vốn Chương trình mục tiêu quốc gia UBND tỉnh mới phân bổ tháng 4-5/2024, UBND huyện đã trình HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung tại kỳ họp chuyên đề (Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/6/2024 của HĐND huyện), hiện các chủ đầu tư đang tổ chức triển khai thực hiện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án (đến nay UBND huyện đã phê duyệt 09/12 dự án).

+ Đối với các công trình xây dựng đường BTXM theo cơ chế đặc thù: Do các danh mục có vốn đối ứng của Nhân dân đóng góp, vì vậy UBND các xã phải tổ chức vận động Nhân dân đóng góp đủ vốn đối ứng mới triển khai thực hiện (thu đủ tuyến nào triển khai tuyến đó, tránh để nợ đọng vốn Nhân dân đóng góp).

- Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn: Sau khi giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư, trong các cuộc họp giao ban định kỳ tháng, quý UBND huyện thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Chủ đầu tư tập trung hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công dự án sớm giải ngân nguồn vốn, bên cạnh đó UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện giải ngân vốn như: Công văn số 793/UBND - KT ngày 04/3/2024, Công văn số 2526/UBND-KT ngày 17/6/2024, Công văn số 2696/UBND-KT ngày 24/6/2024,... và giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thường xuyên chủ trì làm việc với các chủ đầu tư có số vốn được giao nhiều để đôn đốc đẩy nhanh và hướng dẫn giải ngân vốn. Tuy nhiên, qua báo cáo của các chủ đầu tư và Phòng Kinh tế và Hạ tầng do khối lượng công việc cần phải tập trung giải quyết trong một thời gian nhất định, nhiều thủ tục liên quan phải xin ý kiến của các cơ quan, ban, ngành như: Lấy ý kiến góp ý hồ sơ của đơn vị sử dụng; lấy ý kiến phản biện; thẩm định hồ sơ PCCC; tổ chức thông báo đấu thầu, thẩm định lựa chọn nhà thầu, chất lượng hồ sơ dự thầu của các nhà thầu chưa đạt phải tổ chức gia hạn thời gian lựa chọn nhà thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu và tổ chức đấu thầu lại (trường hợp hồ sơ dự thầu không đảm bảo),... vì vậy ảnh hưởng đến thời gian thực hiện khởi công, giải ngân nguồn vốn.

- Giải pháp trong thời gian tới: Để đảm bảo các công trình khởi công mới năm 2025 và các năm tiếp theo không bị chậm trong công tác lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư. UBND huyện đã lập thủ tục trình HĐND huyện thông qua dự kiến danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2025 tại kỳ họp giữa năm 2024. Sau khi HĐND huyện thông qua, UBND huyện giao các chủ đầu tư chủ động lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư từ quý III năm 2024 và qua đầu năm 2025 sẽ triển khai ngay việc tổ chức lựa chọn nhà thầu các công trình khi được giao kế hoạch vốn.

2. Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi, các công ty trên địa bàn huyện xả thải gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tại các xã, Thuận Lợi, xã Đồng Tiến,...; Việc khai thác khoáng sản trái phép hiện nay diễn ra trên địa bàn huyện. Đề nghị UBND huyện đánh giá thực trạng và có giải pháp quản lý như thế nào trong thời gian tới:

Trả lời:

1. Tình trạng ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi, các công ty trên địa bàn huyện:

Thực tế, trên địa bàn huyện có một số trang trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có nguy cơ gây mùi hôi như phản ánh của cử tri; tuy nhiên, qua kiểm tra rà soát thì các cơ sở này hoạt động theo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, phù hợp với quy định vùng chăn nuôi và khoảng cách an toàn về môi trường; khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế (đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp) kiểm tra, xử lý.

Các doanh nghiệp đã có ý thức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như: Có báo cáo đánh giá tác động môi trường/giấy phép môi trường; xây dựng công trình xử lý chất thải, sử dụng công nghệ hiện đại trong chăn nuôi, hoạt động sản xuất để tiết kiệm nguồn nước, nước thải sau xử lý được tái sử dụng phục vụ cho hoạt động chăn nuôi, sản xuất của đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp chưa chấp hành tốt việc xử lý môi trường; chưa đầu tư đồng bộ cho công tác xử lý môi trường nên còn xảy ra tình trạng ô nhiễm cục bộ hoặc sự cố gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn tình trạng một số cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nhưng chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, còn có ý kiến phản ánh của cử tri nhưng chưa được UBND xã, thị trấn quan tâm, xử lý đúng mức, còn có tâm lý sợ khó và đẩy trách nhiệm cho cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Để hạn chế, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện, tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

+ Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng các công trình xử lý chất thải (nhất là hệ thống xử lý nước thải, khí thải); thường xuyên phun chế phẩm sinh học khử mùi xung quanh các trang trại, đặc biệt là khu vực xử lý chất thải để hạn chế ảnh hưởng của mùi hôi đến đời sống của người dân trong khu vực. Xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

+ Đối với các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiến nghị và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý, kịp thời kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp có nguy cơ, dấu hiệu vi phạm.

+ Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã theo quy định tại khoản 3, Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Cần tăng cường công tác quản lý tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các trường hợp vi phạm; đặc biệt cần chủ động và thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, quy mô hộ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã.

2. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện:

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn huyện luôn được Huyện ủy, UBND huyện hết sức quan tâm, chú trọng. UBND huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp và có nhiều văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn; đặc biệt là UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái pháp luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện còn xảy ra một số trường hợp khai thác khoáng sản trái phép đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý. Từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng Tài nguyên và MT đã tham mưu UBND huyện ban hành quyết định xử phạt 02 trường hợp khai thác khoáng sản đất san lấp trái phép, với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 215.400.000 đồng. Các trường hợp còn lại UBND các xã, thị trấn thực hiện kiểm tra, giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái pháp luật và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Để giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép cần tăng cường công tác quản lý từ địa phương. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân không khai thác khoáng sản trái phép; tích cực tham gia giám sát, phát hiện và tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái pháp luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giao Phòng Tài nguyên và MT thường xuyên phối hợp, hướng dẫn UBND xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, xử lý và tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo về việc trả lời các nội dung thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 11-HĐND huyện; UBND huyện báo cáo HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- UBMTTQVN, đoàn thể huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV các khối;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn